
เปิดมุมมองซีอีโอ VMPC ลุนครึ่งปีหลังอสังหาฯ ฟ้ืน

“ปริญญา เธียรวร” ซีอีโอ VMPC ระบุสารพัดปัจจัยลบ ทัง้เศรษฐกิจชะลอตัว หน้ีครัวเรือนสูง

ฉุดอสังหาริมทรัพยครึ่งปีแรกซบเซา รอจังหวะพลิกฟ้ืนครึ่งปีหลัง พรอมลุยสรางโรงแรมอาทาระ โฮเทล ศรีราชา คืบ

หน าแลวกวา 30% มัน่ใจเปิดบริการปี 2561 หวัน่ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหมเพิ่มภาระผูบริโภค

ตลาดอสังหาริมทรัพยในชวง 4 เดือนแรกปี 2559 ไดรับอานิสงสจากมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล

การลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานองเหลือ 0.01% แตหลังจากสิน้สุดมาตรการดังกลาว ตลาดก็กลับมาชะลอ

ตัวอีกครัง้ เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังไมฟ้ืนตัว สถาบันการเงินเขมงวดการปลอยสินเชื่อที่

อยูอาศัย ขณะที่ทิศทางตลาดในชวงครึ่งปีหลังยังอึมครึม เน่ืองจากขาดปัจจัยบวก และปัจจัยลบที่ชัดเจน

นายปริญญา เธียรวร ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษทั วี.เอ็ม.พี.ซี. จํากัด (VMPC) ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ดวยโครงการที่หลากหลาย อาทิ สาทร แอสเทรา ไพรด @พระราม 2 ,แกลเลอรี เรสซิเดนซ, แอสเทรา สาทร โฮเท

ล, บานสวนราม, หอพักภูหลวงแมนชัน่ หน ามหาวิทยาลัยหอการคาไทย, แอสเทรา เรสซิเดนซ พระราม 2-พุทธบูชา

และโครงการ, อาทาระ โฮเทล ศรีราชา กลาววา ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งปีแรกที่ผานมาคอนขาง

ซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว สถาบันการเงินเขมงวดการปลอยสินเชื่อบาน ทําใหอัตราปฏิเสธสินเชื่อ

(Reject Rate) สูงกวาปกติ โดยอยูที่ประมาณ 35-40% ซึ่งหากเป็นสถานการณปกติแลวไมควรเกิน 10% เน่ืองจาก

ปัญหาหน้ีครัวเรือน ทัง้หน้ีบัตรเครดิตและรถคันแรก รวมถึงปัญหาภัยแลงที่สงผลใหเกษตรกรขาดรายได และ

กระทบถึงอารมณการจับจายของกลุมตลาดบน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังไมฟ้ืนตัว คาเงินผันผวน

และดอกเบีย้เงินฝากมีอัตราตํ่ามาก

สําหรับ VMPC ยังคงเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยทัง้เพื่อขายและใหเชา ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงและรองรับ

ในชวงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน โดยสัดสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย : ใหเชาอยูที่ 60 : 40 รายไดจากการเชามี

อัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง ทําสถิติสูงสุด เน่ืองจากธุรกิจทองเที่ยวในประเทศดีมาก สงผลใหอัตราการเขาพักสูง

โดยในสวนของตลาดอสังหาริมทรัพยเพื่อเชาของบริษทัฯ เนนกลุมเป าหมายระดับกลางทัง้นักศึกษาและคนทํางาน

รวมทัง้นักธุรกิจ นักทองเที่ยว และชาวตางชาติ ในขณะที่ตลาดขายเนนเจาะตลาดระดับบนในทําเลที่มีศักยภาพคือ

ติดถนนสายหลัก

“แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งปีหลังน้ีตองรอดูความชัดเจนในชวงเดือนตุลาคมน้ี ปัจจุบันยังไมเห็น

สัญญาณการฟ้ืนตัวของตลาดอยางชัดเจน แมวาจะมีปัจจัยบวกหลายประการ เชน ปัญหาภัยแลงที่บรรเทาลง

เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดตามเดิม รวมทัง้โครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐ แตดวยความเขมงวดในการ

ปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และปัญหาหน้ีครัวเรือนยังคงอยู ทําใหตลาดยังคงชะลอตัว ซึ่งในสวนของบริษทัฯ

มีการพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง หากสถานการณเหมาะสมก็จะมีการเปิดตัวโครงการ สวนความคืบหน าโครงการ
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กอสรางโรงแรมอาทาระ โฮเทล ศรีราชา ขณะน้ีคืบหน าแลวกวา 30% โดยในสวนของคอมมูนิตีม้อลลซึ่งมีพื้นที่รวม

ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ปัจจุบันไดมีการจองพื้นที่เชาไปแลวกวา 60% มัน่ใจวาโรงแรมอาทาระ โฮเทล ศรีราชา

จะเปิดใหบริการเต็มรูปแบบไดในปี 2561 ตามเป าหมายที่วางไว”

พรอมกันน้ี นายปริญญา ยังไดใหความเห็นตอ การที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการรางพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อนํามาบังคับใชแทน พ.ร.บ.ภาษีโรง

เรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ที่คาดวาจะมีผลบังคับใชในปี 2560 ซึ่งจะสงผล

ตอประเทศไทย ทัง้ในฟากของผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ภาครัฐในฐานะผูจัดเก็บภาษี รวมถึงประชาชนทัว่ไป

ในฐานะผูบริโภค วา โดยภาพรวมแลวเห็นดวยกับ ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกลาวเพราะเขาใจวัตถุประสงคของ

รัฐบาลในการแกไขปัญหาโครงสรางภาษีเดิม ทัง้ยังเป็นการกระตุนใหผูที่มีที่ดินรกรางวางเปลา,ไดพัฒนาที่ดินใหเกิด

ประโยชน ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกําไร รวมถึงกระตุนใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะเป็น

ประโยชนตอภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมตอไปในระยะยาว อยางไรก็ตาม ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกลาว

ยังมีชองโหวในเรื่องของการตีความประเด็นการใชประโยชนจากที่ดิน

“ในสวนของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยปัจจุบันไมมีใครเก็บสะสมแลนดแบงก 2,000 – 3,000 ไรเหมือนในอดีต

แลว แตจะเป็นลักษณะของที่ดินแปลงเดียวขนาดใหญแลวทยอยพัฒนามากกวา ซึ่งทายที่สุดแลวผูประกอบการใน

กลุมที่ใชที่ดินในเชิงพาณิชย เชน บานเชา อพารตเมนต ก็อาจจะผลักภาระคาใชจายดานภาษีไปใหประชาชนหรือผู

บริโภค ดวยการปรับขึ้นคาเชาจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น” นายปริญญา กลาวในตอนทาย


